

เริ่มแล้ว! ตร.ดีเดย์จับปรับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5 เม.ย.นี้ (ล่าสุดอนุโลมแล้ว)

นำเสนอเมื่อ : 5 เม.ย. 2560

ตำรวจเอาจริง จับปรับประชาชนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
พร้อมเอาผิดตำรวจлікไ้เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนที่ทำผิด

พลตำรวจโทวิทยา ประยูรพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุ ในวันที่ 5 เม.ย.2560
เจ้าหน้าที่จะเริ่มสุ่มตรวจรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สาธารณะทุกประเภท วาดนุ้บ
และผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติถือว่ามีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
เนื่องจากอะลูมิเนียมมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยจุดที่เจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจ อาทิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีขนส่งหมอชิต
เนื่องจากเป็นจุดที่มีรถยนต์หนาแน่น ทั้งนี้หากพบผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ยังคงเน้นชี้แจงพินิจจากแล้วตักเตือน
ซึ่งรถที่มีเข็มขัดนิรภัยแต่ไม่คาดจะถูกจับจริง โดยเฉพาะรถตู้สาธารณะ

ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้ามรถกระบะบรรทุกประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์
อนุญาตเฉพาะประชาชนในน้ำ ยกเว้นพื้นที่โซนนิ่งอนุญาตให้ประชาชนเล่นน้ำท้ายรถกระบะได้
อย่างไรก็ตามในผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังตำรวจทั่วประเทศ
เพื่อกำชับมาตรการจับปรับประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ในขณะเดียวกันได้สั่งตั้งด่านตรวจบนถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อตรวจใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ
เอกสารการเสียภาษี ส่วนรถจักรยานยนต์จะกวาดค้นเรื่องการสวมหมวกกันน็อค และความเร็ว
นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืนจะเพิ่มด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจที่แสวงหาผลประโยชน์จากมาตรการคาดเข็มขัดอย่างเข้มงวดด้วย

ในขณะที่พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่าวันที่ 5 เม.ย.2560
ตำรวจจับปรับจริงกับประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หากสุ่มตรวจพบจะปรับขั้นต่ำ 100 บาท
ทั้งคนขับและผู้โดยสาร แมกกฎหมายจะอนุญาตให้ปรับถึง 500 บาท
แต่ช่วงเริ่มต้นจึงอะลูมิเนียมเพื่อให้ประชาชนปรับตัว ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะปรับหนักทั้งคนขับและผู้โดยสาร
คนละไม่เกิน 5 พันบาท ตามพรบ. ขนส่งทางบก

ขอบคุณที่มาจาก [รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 5 เมษายน 2560](#)

“ไก่อู” เผย อนุโลมนั่ง-กระบะหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 คน

6 เม.ย.60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลอยากสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน กรณีการบังคับใช้กฎหมายและการผ่อนปรนเป็นบางกรณี สำหรับการจราจรในชนบทในช่วงเทศกาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ดังนี้ 1. รัฐบาลไม่มีเจตนาสร้างความลำบากแก่ประชาชน แต่จำเป็นต้องมีมาตรการลดอุบัติเหตุ แต่เมื่อประชาชนยังไม่พร้อม รัฐบาล จะเร่ง รมรณรงค์สร้างความเข้าใจ และให้เวลาปรับตัวอีกระยะหนึ่ง 2. เจ้าหน้าที่จะยังคงบังคับใช้กฎหมายด้วยการ จับปรับ ในกรณีของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งเบาะหน้าที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แต่จะอนุโลม ตักเตือน ผู้ที่นั่งเบาะหลังที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า 3. รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง ต้องคาดเข็มขัดทุกที่นั่ง 4. สำหรับรถกระบะ อนุโลมให้ที่นั่งในแคป และในท้ายกระบะได้ไม่เกิน 6 คน แต่ห้ามนั่งบนขอบกระบะหรือฝาปิดท้ายรถ 5. เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ที่ดื่มสุรา หรือใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับรถหวาดเสียว หรือแข่งในที่คับขัน ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 6. นายกฯ สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชน หากผู้ใดพบเห็น ขอให้ถ่ายภาพคลิปและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

“นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน โดยขอความร่วมมือให้คนไทยช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสม มุ่งเน้นที่การสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุในการจราจรในชนบท ที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก”

ขอบคุณที่มานี้อาชาวจา [สยามรัฐออนไลน์ 6 เมษายน 2560](#)